

Số: 13 Ngày
09/4/2018

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Bản tin hàng tuần
Ra ngày thứ hai

VĂN BẢN MỚI

1. Doanh nghiệp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm.
2. Các tổ chức tín dụng thực hiện vay cho chương trình nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020 sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất là 3%/năm.
3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.
4. Mua nhà ở xã hội sẽ được ngân hàng chính sách xã hội cho vay ưu đãi với lãi suất 4,8%/năm.
5. Các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải phải đăng ký thi đua mới được xét khen thưởng.
6. Những ngày có thiên tai hoặc lũ đột xuất xảy ra phải tổ chức trực ban 24/24 giờ chia thành 2 ca trên ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
7. Mức chi phí cụ thể bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng mỗi thí sinh phải thi bao nhiêu môn?
2. Đối tượng và điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông?
3. Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm những giấy tờ gì?

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

4. Các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu?

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP PHẢI CÓ TRỤ SỞ ỔN ĐỊNH TRONG THỜI GIAN ÍT NHẤT 2 NĂM

Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quy định: tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8 m²/người; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định; có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định; có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đối với các tổ chức nước ngoài, bên cạnh phải đáp ứng các điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức trong

nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thì các tổ chức nước ngoài còn phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 5 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định cần phải có các điều kiện: là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có án tích, có phiếu lý lịch tư pháp theo quy định đối với công dân Việt Nam, có giấy tờ chứng minh không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài đối với công dân nước ngoài; có thể kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

Tổ chức kiểm định bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định trong các trường hợp: tổ chức kiểm định đề nghị chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tầy, xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Số 13 ngày 9/4/2018 trang 2/12

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

định; gian lận, giả mạo giấy tờ, tài liệu để được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định được cấp không đúng thẩm quyền; bị xử phạt 3 lần trong vòng 12 tháng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 2 lần trong vòng 12 tháng hoặc hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp mà không khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ; hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; bị giải thể đối với đơn vị sự nghiệp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động kiểm định.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền cấp, cấp lại, và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018.

2. CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC HIỆN VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020 SẼ ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT LÀ 3%/NĂM

Ngày 02/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg về hướng dẫn cấp

bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, các khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định; đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định; là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Trường hợp các khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp các khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối với khoảng thời gian vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ.

Trường hợp khách hàng vay vốn đã trả hết phần nợ quá hạn và khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (khách hàng trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo) thì khách hàng tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.

Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm và được áp dụng trong giai đoạn 2016-2020.

Số tiền tạm cấp bù chênh lệch lãi suất trong quý bằng 80% số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất phát sinh quý trước. Tổng số tiền tạm cấp bù chênh lệch lãi suất trong năm tối đa không vượt quá số dự toán được giao.

Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31/7, các tổ chức tín dụng lập kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất cả năm kế hoạch theo Mẫu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp chung. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2018 và áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH

Ngày 30/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Tổng cục Du lịch là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức gồm 10 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị là các tổ chức

giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Du lịch.

Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án về du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên tỉnh theo phân cấp; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về du lịch đề trình Bộ trưởng quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định; xây dựng và hướng dẫn sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia; hướng dẫn và tổ chức cung cấp thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế, khu du lịch, điểm du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch; tổ chức thực hiện công tác thống kê chuyên ngành về du lịch.

Tổng cục Du lịch còn có nhiệm vụ thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các điều ước quốc tế về du lịch mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; các thỏa thuận quốc tế, các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch theo phân cấp; quản lý, tổ chức thực hiện việc thẩm định, quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao, 05 sao theo quy định; công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; quản lý, tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch (VTCB) theo thỏa thuận công nhận nghề du lịch lẫn nhau của các nước ASEAN.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2018 và thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. MUA NHÀ Ở XÃ HỘI SẼ ĐƯỢC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO VAY ƯU ĐÃI VỚI LÃI SUẤT 4,8%/NĂM

Ngày 03/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 270/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính

sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Mức lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Định kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2018.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHẢI ĐĂNG KÝ THI ĐUA MỚI ĐƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG

Ngày 29/3/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

Theo đó, việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nếu không đăng ký thi đua sẽ không được bình xét, công nhận các

danh hiệu thi đua. Việc khen thưởng kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

Tổ chức phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu, nội dung cụ thể. Việc xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phải khoa học, phù hợp với thực tế của đơn vị và có tính khả thi. Triển khai các biện pháp để tổ chức, vận động quần chúng tham gia phong trào thi đua và theo dõi, chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/05/2018 và thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/06/2015.

6. NHỮNG NGÀY CÓ THIÊN TAI HOẶC LŨ ĐỘT XUẤT XẢY RA PHẢI TỔ CHỨC TRỰC BAN 24/24 GIỜ CHIA THÀNH 2 CA TRÊN NGÀY KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày 28/03/2018, quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Theo đó, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa quốc gia hàng năm; Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trực thuộc lập và

thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai trong phạm vi quản lý. Tổ chức trực phòng, chống thiên tai theo quy định để kịp thời thu nhận, phổ biến thông tin, triển khai biện pháp thực hiện các chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống thiên tai. Tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra, đề xuất các phương án khắc phục. Báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường thủy nội địa. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình cần được bảo vệ hoặc các công trình có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm quản lý. Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai theo loại thiên tai và cấp độ rủi ro.

Căn cứ vào dự báo, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, diễn biến thiên tai, chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phát tin báo thiên tai, thông báo cảnh báo, quyết định huy động khẩn cấp, quyết định biện pháp khẩn cấp về ứng phó thiên tai; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai; tổ chức thực hiện ngay việc tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trục vớt, cứu hộ phương tiện, thiết bị, bảo vệ tài sản của nhà nước; tổ chức thực hiện

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

các biện pháp bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Trong mùa mưa bão, đối với những ngày không có thiên tai, các cơ quan, đơn vị tổ chức trực theo giờ hành chính. Trong những ngày có thiên tai hoặc lũ đột xuất xảy ra, phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, chia thành 2 ca/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Đối tượng trực bao gồm Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và một số cán bộ giúp việc được phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân khác...

Thông tư 12/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

7. MỨC CHI PHÍ CỤ THỂ BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày 20/3/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BQP quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

Theo đó, tiền mua vật tư và các vật dụng cần thiết phục vụ công tác xác minh, thi hành án dân sự; thuê phương tiện vận chuyển, thiết bị bảo vệ, chi phí phòng chống cháy nổ, y tế; thuê nhà kho, bến bãi, máy móc thiết bị phá dỡ, vận chuyển, lưu giữ vật chứng, tài sản thi hành án; bảo quản tài sản, vật chứng, chăn nuôi súc vật, cây trồng là tài sản bảo đảm thi hành án; thuê địa điểm, phương tiện phục vụ bán tài sản, hàng hóa khác; thuê bán đấu giá tài sản thi hành án; mức

chi theo thực tế phát sinh, tiền chi trả theo hóa đơn, biên lai thu tiền hoặc hợp đồng.

Chi tiền tàu xe đi lại, ăn uống, thuê chỗ nghỉ cho những người không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia công tác xác minh, thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi hành án mức chi theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tiền chi trả theo hóa đơn, biên lai thu tiền hoặc hợp đồng.

Chi đăng tải công khai thông tin của người phải thi hành án, thông báo về thi hành án dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí gửi bưu điện, bưu phẩm, thông báo trực tiếp; mức chi theo thực tế phát sinh, tiền chi trả theo hóa đơn, biên lai thu tiền hoặc hợp đồng.

Chi bồi thường thiệt hại vật chất do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra được thực hiện theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngoài ra còn có các nội dung chi khác: chi trả phụ cấp đặc thù đối với các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án; chi thanh toán dịch vụ công cộng, mua vật tư, văn phòng phẩm; chi bảo đảm thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo khoa học về công tác thi hành án dân sự; chi quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2018 và thay thế

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Thông tư số 43/2014/TT-BQP ngày 09/6/2014 của Bộ Quốc phòng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp trong Quân đội lâm vào tình trạng phá sản; Thông tư số 07/2015/TT-BQP ngày 23/01/2015 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung

điểm i khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 43/2014/TT-BQP ngày 09/6/2014 của Bộ Quốc phòng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp trong Quân đội lâm vào tình trạng phá sản.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 03 công trình khoan nước dưới đất. Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã trực tiếp thi công ít nhất 05 công trình khoan nước dưới đất.

Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

thi công ít nhất 03 công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000m³/ngày đêm trở lên.

Đối với tổ chức thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản và lập quy hoạch tài nguyên nước phải có cán bộ được đào tạo các chuyên ngành liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước), nước dưới đất (địa chất, địa

chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật), môi trường (khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường), quản lý tài nguyên nước hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan đến tài nguyên nước. Cơ cấu cán bộ chuyên môn phải phù hợp với nội dung cụ thể của từng đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: *Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng mỗi thí sinh phải thi bao nhiêu môn?*

*** Trả lời:** Điều 3, chương I, Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/ 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được Giám đốc sở GDĐT xem xét, quyết định cho phép thí sinh chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.

Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh dự thi 4 môn gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán,

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn và đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường đại học, cao đẳng quy định.

2. Hỏi: *Đối tượng và điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông?*

*** Trả lời:** Điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại khoản 2, điều 12, chương I, Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/ 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định; là người đã học hết chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi và phải đảm bảo các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên,

Số 13 ngày 09/4/2018 trang 9/11

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học giáo dục thường xuyên thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

3. Hỏi: Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm những giấy tờ gì?

* **Trả lời:** Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 13, Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

2. Học bạ trung học phổ thông; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên;

3. Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

4. 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

4. Hỏi: Các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu?

* **Trả lời:** Khoản 1 điều 13 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban

hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nơi đăng ký dự thi như sau:

1. Các đối tượng đủ điều kiện dự thi đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12;

2. Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở giáo dục và đào tạo quy định. Đơn vị nơi thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi có trách nhiệm tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi, phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT; kiểm tra hồ sơ của thí sinh.